

## Photoscape (โปรแกรมแต่งรูปสุดเจ๋ง) 1

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ย. 2552

วันนี้จะแนะนำโปรแกรมที่น่าใช้ สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ชอบแต่งรูปใส่ในไดอารี่ออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ ไม่ต้องพึ่งโฟโต้ช้อปขาใหญ่เค้า.. โปรแกรมนี้ชื่อ **PhotoScape** นะครับ.. เอามาจากครูหมูแห่งบ้าน AF เอี้ยยยยย สอนวิธีการใช้งานโดย **มูตา** ครับ งานนี้ก็ขอขอบใจนายแบบหนุ่มน้อยสุดหล่อนามว่า นู๊วิกเตอร์ ด้วยนะจ๊ะ

[ครู Muu~Ta](#) กรุณาแนะนำการใช้งานไว้ดังนี้...

**PhotoScape** มีดีที่ใช้งานง่าย แถมยัง Mix รูปหลายๆ รูป เอาไว้ได้ในเฟรมเดียว , รีไซส์ก็ได้ แต่งแสงแต่งสี, ทำซีเปีย, ทำขาวดำ, แคปหน้าจอแบบไฮโซ เลือกได้ว่า จะแคปแบบเต็มเฟรม หรือว่าแบบเฉพาะหน้าต่าง แบบไม่ติด TaskBar ด้วย

รวมไปถึงทั้ง Rename เป็นไฟล์ที่เป็น Raw File ก็ได้ด้วย , แคมเปลี่ยนจาก Raw ให้เป็น JPG ก็ยังได้ด้วยนะ , แคมทำภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย เหมือน imageready โอ้วว พระเจ้าจอร์จ โปรแกรมนี้ทำได้หมดเลย สารพัดประโยชน์มากมาย แคมไฟล์ยังเล็กแค่ 10 MB เอง ไม่นหนักเครื่อง โหลดไวปั๊บ ^^

[ดาวโหลด PhotoScape Click!!!](#)

หรือ <http://www.photoscape.org/ps/main/download.php>

พอดาวโหลดแล้วติดตั้งเรียบร้อย เราก็มาเริ่มรู้จักโปรแกรม PhotoScape กันเลย



ไอคอนหน้าจอเป็นแบบนี้ครับ ^^



คลิกปุ่มเราจะเจอแบบนี้

แต่จะทำ How To แค่มือกี้เมนนะครับ

เพราะว่าเหนื่อยโสกกกก เวลาทำ How To

ทั้งต้องแคป ทั้งต้องเขียนคำอธิบาย

แต่พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

พยายามทำให้เข้าใจง่ายและละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้จ๊ะ ^^

ไม่อยากจะให้แค่ดูรูปเฉยๆ นะครับ

อยากให้อ่านคำอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยจ้ะ ^^



โปรแกรม Edit รูป แต่งรูปโดยทั่วไป



รวมรูปหลายๆ รูปไว้ใน Page เดียว



ไม่ต้องพึ่งใครมาแคปหน้าจอให้อีกแล้ว!!!!

วันนี้จะเขียนเกี่ยวกับเมนู Editor ก่อนนะครับ

นั่นคือ ริไซส์, แต่งแสง, แต่งสี, ทำลูกเล่นกับพื้นผิวภาพ โอยสารพัด!!

แนะนำเครื่องมือ ด้านขวามือริมหน้าจอในโปรแกรมกันก่อนครับ



คร่าวๆ ก็ตามนี้

ถ้าอ่านเข้าใจแล้ว ก็ไปลุยกันเลย!!!!

เลือกคลิกที่ Editor นะครับ

ตอนนี้เราอยู่ในโหมด Editor กันแล้ว



เลือกรูปที่เราจะเอามาแต่ง จากโฟลเดอร์ที่แสดงทางซ้ายมือได้เลยครับ



ในกรณีที่ภาพที่เราเปิดมาเป็นแนวนอน

หรือว่ากลับหัวอะไรแบบนี้ ให้เราใช้ Rotate คือกลับหัวภาพให้อยู่ในสภาพปกติก่อนครับ ^^



แถบสถานะจะบอกขนาดไซส์ ของรูป Original ที่เราเปิดมาครับ



คลิกที่ลูกศรตรงปุ่ม Resize เพื่อที่จะเลือกขนาดรูปครับ

ตามตัวอย่าง จะเอารูปมาใส่ในไดอารี่ที่ Yenta4 ที่มีขนาด Body ของเนื้อหาไดอารี่

ขนาด 515px เพราะฉะนั้นเลยเลือกริไซส์ที่ความกว้าง 400px ครับ



พอคลิกริไซส์รูป แถบสถานะจะบอกเราทันทีว่า ขนาดของรูปภาพของเราคือ 300x400 px



นี่คือรูปที่ริไซส์เฉยๆ ยังไม่ได้แต่งครับ

แค่นี้เอง ริไซส์ จบไปแล้ว ง่ายมากจ้ะๆ เลย์ไทม์ยยย

-----

ต่อไป เราจะมาเริ่มแต่งรูปกันนิดๆ หน่อยๆ พอสังเขปนะครับ



อยากให้ภาพสว่างขึ้นอีกนิด

ก็ไปที่ Bright, Color แล้วเลือก Brighten เลยกะ

อยากจะสว่างแค่ไหนก็เอาเลยยย สว่างน้อย กลาง มาก ตามลำดับไปครับ

Darken คือปรับให้มืดลงครับ

ส่วน Deepen คือให้รายละเอียดของภาพคมชัดขึ้นอีกนิดหน่อยครับ



อันนี้ปรับให้สว่างหน่อยนึงแล้ว ^^



ปรับให้ซอฟท์ เหมือนเบลลอจ

อันนี้แอบเรียก(คนเดียว) ว่า เป็น "ภาพในฝัน"

เหมือนใส่ Filter Soft ยังไงยังงั้นเลย



ตัวนี้เลือกแค่กลางๆ ก็พอครับ แต่ถ้าชอบวังมากก็เอา High ไปเลยยย



พอแต่งจนพอใจ วังมาก วังน้อย จนพอใจแล้ว

เราก็เอารูปมาใส่กรอบน่ารักๆ กันเลย

เลือกกรอบจาก Frame ที่มีให้เลือกอันแปดแสนแบบ ฮ่าฮ่า



พอเราเลือกกรอบที่ชอบได้แล้ว

รูปเราจะมีไซส์ใหญ่กว่าปกตินิดหน่อยครับ

คือเราตั้งสูงไว้ 400 มันก็จะสูงกว่านั้น



รีไซส์อีกทีเพื่อป้องกันรีมแทรกกระจุก



จะได้แบบนี้!!!!!!!

เห็นไหมง่ายนิดเดียวเอง

แค่นี้ก็ได้กรอบเก๋ๆ แล้ว ^^

---

ที่นี่เรามาเพิ่มลูกเล่นกัน

เช่น ใส่คำพูด,ใส่ตัวตึกตาน่ารักๆ



คลิกเลือกแถบจาก Home มาเป็น Object ครับ



คลิกตรงไอค่อนรูปภูเขาเพื่อแทรกรูปลงไป

รูปจะมีมาให้ในโปรแกรมด้วยครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้รูปการ์ตูนนี้แหละ  
กวนดี และเหมาะกับวัย(กลับ) ฮ่าๆๆๆ



จะขึ้นไอค่อนการ์ตูนมากมายรอเราเอามายำ ยำ ยำ ยำ ครับ ^^



พอเลือกรูปที่ต้องการได้แล้ววววววววว

ก็จะเป็นเช่นนี้ครับ

คำอธิบายอยู่ในรูปครับ ^^

เราสามารถ หมุน วาง ย้าย ได้ง่ายมากๆ เลยจ้า

อยากย้ายไปวางตรงที่ชอบ ก็ คลิกแล้วลากไปวางเลย ง่ายนิดเดียว


จบเรื่องแทรกรูปการ์ตูนน่ารักๆ!!

ง่ายมั๊ยยยยยยยยยยยย

ถ้าเป็นโฟโต้ชอบจะไม่ง่ายแบบนี้

อธิบายกันยาวยี้ดดดดดมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

---

ต่อไปเป็นการ เขียนข้อความลงไปในภาพของเรา 

คลิกที่เครื่องมือรูปตัว T แล้วจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับ

เราก็พิมพ์ข้อความ,เลือกสี ,เปลี่ยนฟ้อนต์ ได้จากตรงนี้เลยครับ



สามารถย้าย และหมุน ได้เหมือนกับการแทรกรูปภาพทุกประการครับ



พอใจแล้วก็ Save เลย!!!



เลือกคุณภาพของรูปที่ต้องการเซฟครับ



เรียบร้อยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย~

<http://webboard.yenta4.com/topic/225757>